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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖3  

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  25๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
หมู่ที่ ๙  ต าบลปากกราน  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายอัมพร ไทยประยูร ประธานสภาฯ อัมพร ไทยประยูร  
2. นายแอน ขันธลักษณ์ รองประธาน ฯ แอน ขันธลักษณ์  
3. นายประเสริฐ ปิยะสิงห์ ส.อบต. ม.1 ประเสริฐ ปิยะสิงห์  
4. นายธวัช เดชเจริญ ส.อบต. ม.1 ธวัช เดชเจริญ  
5. นายพยอม รัมมะโรจน์ ส.อบต. ม.2 พยอม รัมมะโรจน์  
6. นายซ าซูดิน รัมมะมุด ส.อบต. ม.2 ซ าซูดิน รัมมะมุด  
7. นายวิบูลย์ ใหม่อ่อง ส.อบต. ม.3 วิบูลย์ ใหม่อ่อง  
8. นายสมปอง พรหมทัต ส.อบต. ม.3 สมปอง พรหมทัต  
9. นายปรีชา มะหะหมัด ส.อบต. ม.4 ปรีชา มะหะหมัด  

10. นายประเสริฐ การีซอ ส.อบต. ม.4 ประเสริฐ การีซอ  
11. นายยอด จรเสถียร ส.อบต. ม.5 ยอด จรเสถียร  
12. นายทรงกิจ มีบุญญกิจ ส.อบต. ม.6 ทรงกิจ มีบุญญกิจ  
13. นางสาวพัชรี เอ่ียมโฉม ส.อบต. ม.7 พัชรี เอ่ียมโฉม  
๑4. นายสมหมาย ทรัพย์มาก ส.อบต. ม.8 สมหมาย ทรัพย์มาก  
15. นายสายชล สวัสด ี ส.อบต. ม.8 สายชล สวัสด ี  
16. นายพิเชษฐ สุขใจ ส.อบต. ม.9 พิเชษฐ สุขใจ  
17. นายพิษณุ อุบลรัศมี ส.อบต. ม.10 พิษณุ อุบลรัศมี  
18. นายส าลี  แท่นรัตน์ ส.อบต. ม.10  - ลากิจ 
19. นายวิชาติ จ านงหาญ ส.อบต. ม.11  - ลาป่วย 
20. นายอารีย์ เรวรรณ ส.อบต. ม.11 อารีย์ เรวรรณ  
21. นายสมชาติ มานเสถียร ส.อบต. ม.12 สมชาติ มานเสถียร  
22. นางนารี วงศ์สิงห์ ส.อบต. ม.13 นารี วงศ์สิงห์  
23. นางพัชราภรณ์ อยู่เจริญ ส.อบต. ม.13 พัชราภรณ์ อยู่เจริญ  
24. นายจรัญ เจริญวัย ส.อบต. ม.14 จรัญ เจริญวัย  
25. นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน เลขานุการสภาฯ กัลญาณี กาญจนนิมมาน  

/ผู้เข้าร่วมประชุม.... 
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 (ต่อ)  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร นายก อบต. -   
๒ นางกนกรัตน์ สุขสมพืช รองนายก อบต. กนกรัตน์ สุขสมพืช  
๓ นางสาวส าลี โชคทรัพย์ รองนายก อบต. ส าลี โชคทรัพย์  
๔ นางวิเชียร เริงรักษ์ เลขานุการนายก อบต. วิเชียร เริงรักษ์  
๕ นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. โชติรส คงสมโอษฐ์  
๖ นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์ รองปลัด อบต. -   
7 นายสุพจน์ ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด สุพจน์ ศรีสวย  
8 นางสาวณฐนน จิรันธนากุล ผอ.กองคลัง ณฐนน จิรันธนากุล  
9 นายอุดมศักดิ์          อัมพวัน ผอ.กองช่าง อุดมศักดิ์         อัมพวัน  

๑๐ นายสมชาย โตสม ผอ.กองการศึกษาฯ สมชาย โตสม  
11 นางกัญจาลักษณ์ คุ้มกลาง นักวิเคราะห์ฯ กัญจาลักษณ์ คุ้มกลาง  
๑2 นายณัฐพล รักษพันธุ์ นักพัฒนาชุมชน ณัฐพล รักษพันธุ์  
1๓ นางสาววิภาดา ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการ วิภาดา ผิวเกลี้ยง  
1๔ นางสาวฐาปณี วงศ์ไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคล ฐาปณ ี วงศ์ไพบูลย์  

       
       
       
       
       

ผู้มาประชุม           23     คน 
ผู้ไม่มาประชุม          2     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม     1๒     คน 
นายอัมพร  ไทยประยูร           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน กล่าวสวัสดี เมื่อสมาชิกมาพร้อม 
ประธานสภาฯ เพรียงกันในห้องประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     

ปากกราน (ทุกท่านในห้องประชุมสภาฯ ยืนตรง)  ขอบคุณครับ  
  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 

09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 
  วันนี้มีสมาชิก อบต. ลาป่วย จ านวน 1 ท่าน   
 1.  นายวิชาต ิ จ านงหาญ ส.อบต. ม. 11 
 
  วันนี้มีสมาชิก อบต. ลากิจ จ านวน 1 ท่าน   
 1.  นายส าล ี แท่นรัตน์ ส.อบต. ม. 10 
  

 /นายอัมพร............ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 1.1  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง เรียกประชุม 
ประธานสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2563 
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ใน
ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือพิจารณางานภายในวงงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน นั้น 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปากกรานทุกท่านทราบวันประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ในวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๒.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
ประธานสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕63  
 เมื่อวันที ่ ๑4 มกราคม 2563    
  วันนั้นเรามีผู้ลาประชุม 3 ท่าน  คือ  
 1. คุณแอน    ขันธลักษณ์  รองประธานสภาฯ 
 2. คุณพยอม  รัมมะโรจน์ ส.อบต. ม. 2 
 3. คุณนารี     วงศ์สิงห์ ส.อบต. ม. 13 
 
  ในวันนั้นเรามีการประชุมวิสามัญ แบบเร่งด่วน  เพ่ือน างบไปใช้ส าหรับ

โครงการ 3 โครงการ  
 1. โครงการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณ 240,000 บาท 
 2.  โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเปียกและสาธิตการท าหลุม

เปียกต้นแบบส าหรับครัวเรือนและส่วนราชการในพ้ืนที่  โดยใช้งบประมาณ 
200,000 บาท 

 3.  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงลดภาวะโลกร้อน โดยเปลี่ยนงบประมาณ จากเดิม 
20,000 บาท เป็น 40,000 บาท 

  และส าหรับโครงการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ผมก็ได้
ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมด้วย สมาชิก อบต. อีก 8 ท่าน ซึ่งการประชุมวิสามัญ
ในวันนั้นเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมาก ซึ่งสั่งด่วนมาจากกระทรวงมหาดไทยนะครับ 

 
 

/นายอัมพร.... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร  ส าหรับรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วมีท่านใดสงสัยตรงไหนเชิญได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยไหมครับ วันนั้นประชุมกันไม่มากเท่าไหร่ ที่เปิดการประชุมสภา

เพราะว่าเรื่องงบประมาณรายจ่ายนี้ต้องผ่านทางสภา ซ่ึงแต่ละเร่ืองต้องผ่านสภา 
 มีท่านใดสงสัยไหมครับ 
 ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองรายงานการ

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕63 เมื่อวันที่  ๑4  มกราคม  2563  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒2 ท่าน  

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองรายงานการ

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕63 เมื่อวันที่  ๑4  มกราคม  2563 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 1 ท่าน 
 (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับรองรายงาน

การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  
ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕63 เมื่อวันที่  ๑4  มกราคม  2563 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5............ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5.1 เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562) 
 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ

บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 

 (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและ
ข้อบังคับของทางราชการ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561) 

 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิม เติมให้ สภาองค์การบริหารส่ วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม 
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

/ข้อ 22/2 ....... 
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 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

 
 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นางกนกรัตน์  สุขสมพืช เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
รองนายก อบต. ดิฉันนางกนกรัตน์  สุขสมพืช รองนายก อบต. วันนี้เราประชุมเกี่ยวกับการเพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลงแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 ขอเชิญคุณกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง ช่วยชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยค่ะ  
 
นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันนี้จะมาขอ

พิจารณาอนุมัติแผนจากสภา เป็นการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นครั้งที่ 2 ของปี 2563 อันนี้คือเราได้เปลี่ยนแปลงแผน 5 ปี จากเม่ือปีที่แล้วนะ
คะ แผนเล่มใหม่นี้ก็คือการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับของ 5 ปี นะคะ ครั้ง
ที่ 1 ก็คือครั้งที่ผ่านมานะคะ ที่ขออนุมัติเปิดสมัยการประชุมวิสามัญนะคะ ครั้งนี้ก็
เป็นครั้งที่ 2 เป็นการเพ่ิมเติมโครงการต่าง ๆ นะคะ หลังจากที่ออกท าประชาคม
ของหมู่บ้านไป ก็จะมีบางหมู่ที่ขอเอาโครงการเดิมของปี 2563 ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการก็ยังคงไว้นะคะ ส่วนโครงการที่มีเพ่ิมเติมนะคะหรือเปลี่ยนแปลงก็จะอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน นี้นะคะ โดยจะขอเริ่มจาก
หน้าที่ 4 ก่อนนะคะ เริ่มจากการเพ่ิมเติมแผนก่อนนะคะ คือ ในแผนที่มีอยู่ ณ 
ปัจจุบัน ในแผน 5 ปี ไม่มีนะคะ โครงการที่เพ่ิมเติมมา คือ เพ่ิมเติมขึ้นมานะคะ ก็
จะมีรายการดังนี้นะคะ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  1.  โครงการก่อสร้างราวสะพานเหล็ก หมู่ที่ 1 ข้ามคลองชลประทาน จะไว้ใน

งบประมาณปี 2564 จ านวนเงิน 30,000 บาท 
  2.  โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ทางเข้าศาล

พ่อปู่ – แท้งค์น้ า จะไว้ในงบประมาณปี 2565 จ านวนเงิน 250,000 บาท 
/นางกัญจาลักษณ์....... 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 จะไว้ใน 
นักวิเคราะห์ฯ งบประมาณปี 2565 จ านวนเงิน 1,435,000 บาท  
  ซึ่งจะเห็นว่าจากที่ดิฉันรายงานมานะคะ จะมีแค่เฉพาะปี 2564 และ ปี 2565 

เพราะปี 2563 ซึ่งเป็นปีปัจจุบันนี้ ข้อบัญญัติเราได้ผ่านไปแล้ว อันนี้จะเป็นข้อมูล
ข้อบัญญัติของปีหน้าซึ่งก็คือ ปี 2564 และก็ ปี 2565 ก็คือปีถัดไปนะคะ ปี 
2565 จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนอีกรอบหนึ่ง คือแผนใหม่นี้สามารถที่
จะเปลี่ยนแปลงโครงการได้ตลอดเวลาถ้ามันมีความจ าเป็นเร่งด่วนนะคะ สามารถดึง
ขึ้นมาใหม่ได้เลย โครงการต่อไปนะคะ 

  4.  โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3 สายคลอง
ชลประทาน – คลองบางกะชา จะไว้ในงบประมาณปี  2565 จ านวนเงิน 
500,000 บาท 

  5.  โครงการจัดท าและติดตั้งป้ายบอกซอย หมู่ที่  2 จะไว้ในงบประมาณปี 
2565 จ านวนเงิน 600,000 บาท 

  6.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยอู่ทอง 2 หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือซอย
ดุสิต จะไว้ในงบประมาณปี 2565 จ านวนเงิน 276,000 บาท 

  7.  โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ภายในหมู่บ้าน จะไว้ในงบประมาณปี 2565 จ านวนเงิน 1,100,000 บาท 

  8.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้าน
นายสุวรรณ จะไว้ในงบประมาณปี 2565 จ านวนเงิน 780,000 บาท 

  9.  โครงการขยายถนนข้ามคลองวัดช้าง หมู่ที่ 3 จะไว้ในงบประมาณปี 2565 
จ านวนเงิน 60,000 บาท 

  10. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 จะไว้ในงบประมาณ
ปี 2565 จ านวนเงิน 80,000 บาท 

  11.  โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าแบบแชมเปญและ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้ าน หมู่ที่  5 บ้ านนายยอด จรเสถียร จะไว้ใน
งบประมาณปี 2565 จ านวนเงิน 1,050,000 บาท 

  12.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรและลานออกก าลังกายแอสฟัลทืติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 11 จะไว้ในงบประมาณปี 2564 จ านวนเงิน 310,000 บาท 

  13.  โครงสร้างปรับปรุงทางเท้า คสล. หมู่ที่  12 มัสยิดซุรนียะห์  จะไว้ใน
งบประมาณปี 2564 จ านวนเงิน 155,000 บาท 

  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 1. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานออกก าลังกาย หมู่ที่ 3 จะไว้ในงบประมาณปี 

2565 จ านวนเงิน 230,000 บาท 
 
 

/นางกัญจาลักษณ์..... 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
นักวิเคราะห์ฯ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - แผนงานการศึกษา 
  2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  ซึ่ง

โครงการนี้เราได้เงินอุดหนุนมาจากกรม โดยเราจะท าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป โดยในปี 
2563, ปี 2564, ปี 2565 จะได้งบประมาณปีละ 35,000 บาท ก็คือจะติดตั้ง 
LTV จะให้ครบทุกศูนย์เด็กเล็กในต าบลเรานะคะ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1. โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล        

ปากกราน จะไว้ในงบประมาณปี 2564 จ านวนเงิน 380,000 บาท และใน
งบประมาณปี 2565 จ านวนเงิน 380,000 บาท 

 
 ต่อไปเป็นรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 

2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  
 1. โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ถนน

สายดงตาล จะไว้ในงบประมาณปี 2564 จ านวนเงิน 600,000 บาท 
 2. โครงการขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่  3,5 โค้ง

บางกะชา – วัดช้าง จะไว้ในงบประมาณปี 2565 จ านวนเงิน 500,000 บาท  
 
   ส าหรับ 2 โครงการนี้เป็นโครงการที่เราจะต้องขอประมาณการจากการ

ไฟฟ้า โครงการที่เขียนในข้อบัญญัติจะไม่เป็นตามนี้ ถ้าเป็นโครงการในข้อบัญญัติ 2 
โครงการนี้จะเขียนว่าอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพราะ
เราต้องอุดหนุนให้เขา เอาเงินไปให้เขา ให้เขามาขยายเขตไฟฟ้าให้เรา ส าหรับ 2 
โครงการนี้ เป็นการประมาณการของช่างแบบคร่าว ๆ ว่าจะต้องใช้เงินจ านวน
เท่าไหร่ จริง ๆ ทางการไฟฟ้าจะประมาณการแล้วส่งใบประมาณการนี้มาให้เรานะ
คะ แล้วเขาจะมาด าเนินการให้เราให้แล้วเสร็จนะคะ 

   ต่อไปเป็นการขอเปลี่ยนแปลงแผน อันนี้จะเป็นโครงการที่มีในแผนอยู่
แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะด้วยเนื้องาน ไม่ว่าจะด้วยงบประมาณต่าง ๆ ก็
ตามซึ่งตรงนี้จะมีอยู่ในแผนแล้วนะคะ ก็จะเป็นโครงการของหมู่ที่ 14 นะคะ 

  
 
 

/นางกัญจาลักษณ์..... 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
นักวิเคราะห์ฯ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  1. โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 14 โครงการใหม่ก็เป็น

แบบนี้นะคะ โครงการใหม่ก็ เป็นชื่อเดิมอยู่  และงบประมาณก็เท่าเดิมแต่ที่
เปลี่ยนแปลง คือ ปีที่เปลี่ยนไป จากเดิมเป็นปี 2563 และยังไม่ได้ท านะคะ เราก็จะ
ย้ายไปไว้ในปี 2564 นะคะ เพ่ือที่จะได้ท านะคะ 

  2. โครงการปรับปรุงถนน คสล. เลียบคลองบางกะชา หมู่ที่ 3,5 โครงการเดิม
เป็นชื่อนี้นะคะ โครงการใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่เพ่ือให้รายละเอียดของโครงการได้มาก
ขึ้น โดยเปลี่ยนเป็นโครงการปรับปรุงถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ. 107-
06 ถนนเลียบคลองบางกะชา หมู่ที่  3 โดยงบประมาณเปลี่ยนไปจากที่ตั้งไว้ 
2,000,000 บาท เป็น 2,350,000 บาท รวมทั้งปีที่จัดท าก็เปลี่ยนไปเช่นกัน 
เพราะโครงการเดิมเป็นปี 2561 และเปลี่ยนเป็น ปี 2564 นะคะ เพราะปี 2563 
เราผ่านมาแล้ว 

  3. โครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เปลี่ยน
ชื่อเป็นโครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปา ศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลาม ที่เรารู้จักกันในนามมัสยิดกลางนะคะ โดยงบประมาณจากเดิม 
920,000 บาท เปลี่ยนเป็น 1,200,000 บาท นะคะ ปีที่ด าเนินการยังคงเดิม คือ 
อยู่ในปี 2564  

  4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมถมดินวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8 
คลองบางกะนาค ชื่อโครงการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองบาง
กะนาค หมู่ที่  8 เปลี่ยนงบประมาณจากเดิม 200,000 บาท เปลี่ยนเป็น 
660,000 บาท เดิมเคยลงไว้ในปี 2562  เปลี่ยนเป็นปี 2564 

  5. โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
โครงการใหม่เปลี่ยนเป็นโครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่  9  งบประมาณที่ ใช้ก็เปลี่ยนไปจาก 1,385,000 บาท เป็น 
1,380,000 บาท ปีงบประมาณท่ีเคยลงไว้เป็นปี 2563 ก็จะย้ายเป็นปี 2564 

  6. โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 10 เปลี่ยนเป็นโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มล.ม. หรือขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 10 งบประมาณเดิม 
400,000 บาท เปลี่ยนแปลงเป็น 500,000 บาท แต่ปียังคงเดิม ยังเป็น ปี 
2563  

  7. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังถนนดินเลียบคลองลาวหมู่ที่ 10 
ของเดิมใช้งบประมาณ 4,940,000 บาท อยู่ในปี 2563 แต่ปัจจุบันงบประมาณ
เปลี่ยนไปนะคะ ใช้งบประมาณ 4,110,000 บาท แล้วจากเดิมจะด าเนินการในปี 
2563 จะขอส่งไปให้ อบจ. หรือคณะกรรมการประสานแผนจังหวัดนะคะใน ปี 
2564 ต่อไป ซึ่งโครงการนี้งบประมาณเกินศักยภาพของ อบต.เรานะคะ ก็จะส่งไป
ให้ประสานแผนจังหวัดหรือประสานแผนกรมนะคะ เพ่ือที่จะได้เงินมานะคะ 

 
/นางกัญจาลักษณ์..... 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง ส่วนโครงการที่เราขออุดหนุนไปแล้วได้มานะคะ ก็จะเป็นโครงการของหมู่ 10  
นักวิเคราะห์ฯ คลองจิก ได้งบประมาณมา แปดล้านกว่าบาท รอเงินมา คาดว่าเงินน่าจะมา

ประมาณเดือน กรกฎาคม ค่ะ ดิฉันได้รายงานจบแล้วนะคะ ไม่ทราบว่ามีสมาชิก
ท่านใด สงสัยไหมคะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยซักถาม เชิญได้เลยครับ ดูด้วยนะครับว่าหมู่ของตนเอง 
ประธานสภาฯ ครบหรือไม่ มีท่านใดสงสัยไหมครับเรื่องปรับแผน 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  คือผมอยากถามคุณกัญจาลักษณ์ นะ

ครับว่าโครงการที่อยู่ในนี้ เราได้มีการประชุมกันครั้งหนึ่งและได้มีการไปประชาคม
หมู่บ้านใช่ไหมครับ โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่มาจากการประชาคมหมู่บ้านแล้ว
ใช่ไหมครับ ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง ค่ะ มันจะมี 2 แบบ ค่ะ คือ ที่ดิฉันเรียกท าประชาคมต าบล ซึ่งก็จะไม่เรียกว่าท า 
นักวิเคราะห์ฯ ประชาคมต าบลนะคะ คือตอนนั้นได้เชิญท่านสมาชิก และผู้ใหญ่บ้านมาประชุมกัน

นอกรอบ เพ่ือที่จะถามว่าท่านดูโครงการเก่า ๆ ของปีที่แล้วที่ผ่าน ๆ มา ท่าน
ประสงค์ที่จะให้มีการเพ่ิมเติมโครงการหรือไม่ ถ้าประสงค์เพ่ิมเติมดิฉันจะลง
ประชาคมหมู่บ้านให้ใหม่ เพ่ือที่จะได้โครงการมาใหม่ ส่วนท่านสมาชิกและ
ผู้ใหญ่บ้านลงความเห็นกันแล้วในหมู่ของท่าน ไม่ต้องการที่จะเพ่ิมโครงการใหม่ จะ
ขอใช้โครงการเดิมเมื่อปีที่แล้ว ดิฉันก็จะจัดท าโครงการ ก็คือจะมีอันเดิมโครงการที่
ท่านต้องการบรรจุไว้ในปีเดิมอยู่แล้วก็คือปี 2564 กับโครงการเดิมที่ท่านประสงค์ที่
ท่านจะเปลี่ยนแปลงกัน คือ ย้ายปี แต่ที่ดิฉันถามแล้ว ท่านยังคงยืนยัน ซึ่งบางหมู่ยัง
เอาโครงการเดิม ดิฉันก็คงไว้อย่างเดิม ถ้าหมู่ไหนที่ประสงค์จะเพ่ิมโครงการใหม่ 
ดิฉันก็ลงท าประชาคมหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่แล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ผมมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับ  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 จากรายการหน้าที่ 5 โครงการที่ 5 โครงการจัดท าและติดตั้งป้ายบอกซอย หมู่ที่ 2 

ซึ่งใช้งบประมาณ ประมาณ 600,000 บาท ผมมองว่าในต าบลปากกรานของเรามี
อยู่ทั้งหมด 14 หมู่ ผมว่าโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการรวมของทั้งต าบลได้ไหม อัน
นี้เป็นค าถามของผมนะครับ เพราะผมเห็นว่าการบอกซอย การบอกหมู่ การบอก
สถานที่ต่าง ๆ ควรที่จะเป็นไปทั้งต าบล ไม่ควรทีจะอยู่ในจุดใด จุดหนึ่ง เพราะว่า
การที่มีคนอ่ืน เช่น นักท่องเที่ยว หรือคนที่จะมาศึกษาดูงาน คนที่จะเข้ามาในหมู่
ของเรา ควรที่จะรู้ว่าจุดไหนคืออะไร ตรงนี้คือสถานที่อะไรนะครับ ก็อยากที่จะให้
ท าเป็นโครงการรวมของทั้งต าบลครับ ขอบคุณครับ 

 
 

/นายอัมพร...... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ถ้าท่านสมาชิกเห็น

ควรให้โครงการจัดท าและติดตั้งป้ายบอกซอย ของหมู่ที่ 2 ให้เป็นโครงการของทั้ง
ต าบลนะคะ ดิฉันจะเสนอฝ่ายบริหารให้นะคะ ว่าจะให้ท าหมดทั้งต าบล ขั้นตอน
ต่อไปดิฉันขอเสนอกับฝ่ายบริหารก่อนนะคะ ถ้าจะเอาอันนี้ไปก่อนก็สามารถยกมือ
ได้เลยมันจะได้ท าไหม ซึ่งโครงการนี้ เป็นของปี 2565 อยู่แล้ว เพราะยื่นในปี 
2564 ท่านอนุมัติวันนี้ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ท าอยู่ดี เดี๋ยวปีหน้าก็จะเสนอผ่านท่าน
นายกให้นะคะ เสร็จแล้วก็จะไปอยู่ในปี 2565 ก็จะเป็นโครงการใหญ่ของต าบลก็
จะบรรจุไว้ในแผน 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ถ้าเช่นนั้นรับเรื่องไว้ด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง ได้ค่ะ 
นักวิเคราะห์ฯ  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยเรื่องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2/2563 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนต าบลปากกราน  ท่ าน ใดเห็ นชอบ              

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากกราน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  

 ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒2 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่ เห็นชอบ              

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากกราน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  

 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง โปรด    

ยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 2  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากกราน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 

/พัก 15 นาที...... 
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 พัก 15 นาที 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5.2 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 และวันเริ่มสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ สามัญประจ าปีถัดไป 
 ข้อกฎหมาย 
 -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562 
 มาตรา 53 วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย

แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัยวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

 วรรคสี่ สมัยประชุมสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่
ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได้ 

 ข้อ 11 ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ 
ดังนี้ 

  (3)  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

  การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

 
  เราก็จะมาก าหนดสมัยประชุมสภาของปี 2563 ครับ ตั้งแต่ 2 – 4 สมัย

ครับ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอเลยครับ  
 

/นายอัมพร...... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที ่8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  เราได้มีการก าหนดสมัยการประชุม

กันมาหลายสมัยแล้วนะครับ ซึ่งในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 21 
การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
ปีถัดไป ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8 ก็จะขอเสนอ ก าหนดสมัยการ
ประชุม สมัยสามัญ เป็น 4 สมัยการประชุม นะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ ไม่มีนะครับ  4 สมัย เหมือนเดิมที่ผ่านมาคือ วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์, 1 – 15 

พฤษภาคม, 1 – 15 สิงหาคม, 1 – 15 พฤศจิกายน  
 เหมือนเดิมที่ผ่านมาใช่ไหมครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ใช่ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองการก าหนด

สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 ให้มี 4 สมัยการประชุม  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒2 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองการก าหนด

สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 ให้มี 4 สมัยการประชุม 
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 2  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

รับรองการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 ให้มี 4 สมัยการประชุม 
 
 
 

/นายอัมพร..... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ต่อไปก็ก าหนดวันที่ใช้ในการประชุมสภาครับ 
ประธานสภาฯ ตามเดิมทีเ่คยปฏิบัติมา คือ วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์, 1 – 15 พฤษภาคม,  
 1 – 15 สิงหาคม, 1 – 15 พฤศจิกายน  
 สมาชิกท่านใดเห็นตามนี้ โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองการก าหนด 
 สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 ให้มี 4 สมัยการประชุม ดังนี้ 
  

สมัยการประชุม ระยะเวลา เดือน ปี 
1 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 
2 1 - 15 พฤษภาคม 2563 
3 1 - 15 สิงหาคม 2563 
4 1 - 15 พฤศจิกายน 2563 

 
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒2 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองการก าหนด

สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 ให้มี 4 สมัยการประชุม ดังนี้ 
 

สมัยการประชุม ระยะเวลา เดือน ปี 
1 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 
2 1 - 15 พฤษภาคม 2563 
3 1 - 15 สิงหาคม 2563 
4 1 - 15 พฤศจิกายน 2563 

 
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง โปรด    

ยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มติที่ประชุม..... 
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มติที่ประชุม -  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับรองการ          
ประธานสภาฯ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 ให้มี 4 สมัยการประชุม ดังนี้ 
  

สมัยการประชุม ระยะเวลา เดือน ปี 
1 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 
2 1 - 15 พฤษภาคม 2563 
3 1 - 15 สิงหาคม 2563 
4 1 - 15 พฤศจิกายน 2563 

 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร และของปี 2564 เราจะก าหนดวันเริ่มสมัยการประชุมอย่างไร 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  ไม่รู้ว่าในปีหน้าจะได้ประชุมหรือเปล่า

แต่ไม่เป็นไร ผมจะขอเสนอวันก าหนดเริ่มสมัยการประชุม สมัยสามัญ ในปี 2564 
เป็นดังนี้ 

 สมัยการประชุมที่ 1 ในระยะเวลา 1 – 15 ในเดือนกุมภาพันธ์ ในปี 2564 ครับ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ก็เหมือนเดิม ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 
ประธานสภาฯ ในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564  
 ขอเชิญสมาชิกยกมือรับรองด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี 2564 คือวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒2 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี 2564 คือวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564   
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
 
 
 

/มติที่ประชุม..... 
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มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 2  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             
รับรองวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 คือวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 
2564 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ตอนนี้เราก็ได้ก าหนดสมัยการประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับ 
ประธานสภาฯ ของปี 2563 คือ วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์, 1 – 15 พฤษภาคม,  
 1 – 15 สิงหาคม, 1 – 15 พฤศจิกายน และของปี 2564 ก็คือวันที่ 1 – 15 

กุมภาพันธ์ ตามนี้นะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายอัมพร  ไทยประยูร 6.1  ข้อราชการของส่วนราชการในพื้นที่ 
ประธานสภาฯ ไม่มี 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร 6.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจ าปี 2562 
ประธานสภาฯ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 
 
นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางกญัจาลักษณ์  คุ้มกลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นประจ าทุกปีนะ

คะ เราจะมีรายงานติดตามและประเมินผลแผนของปีที่ผ่านมานะคะ ซึ่งปีนี้ดิฉันก็
ท ารูปเล่มมาเหมือนเดิมนะคะ ก็เป็นรายงานเล่มเหลืองนะคะ ในนี้ก็จะเป็นรายงาน
โครงการที่ท าไปแล้ว ของ อบต. รวบรวมมาให้ท่านนะคะ ในนี้คืองบประมาณปี 
2562 อันนี้จะมีเนื้อหา รายละเอียดที่เพ่ิมเติมมาจากเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากว่า
รูปแบบที่เราใช้ก็ใช้มาเป็น 10 ปีแล้ว ก็ไปดูแบบใหม่ ๆ ที่เขาพัฒนาขึ้น หน้าตา
บางส่วน ทางด้านหน้าก็อาจจะเปลี่ยนไปนะคะ เช่นบทน า เหตุผลในการท าว่า
เพราะอะไรต้องมีการติดตามประเมินผลแผน รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ฉบับนี้ถ้าท่านสงสัยตรงไหนสอบถามได้เลยนะคะ ส่วนรายละเอียดของเนื้องาน จะ
เริ่มจากหน้าที่ 21 ก็จะเป็นโครงการที่เรามีตั้งแต่เริ่มท าแผนเลยนะคะ ว่าในแผน 5 
ปีของเรานะคะ จะมีโครงการอยู่ในแต่ละด้าน  มีก่ีโครงการจะเห็นได้ว่าในปี 2561 
ไม่มีโครงการนะคะ เพราะว่าเรารายงานตั้งแต่ปี 2562 นะคะ ก็จะมีโครงการตั้งแต่
ปี 2562 เป็นต้นไปนะคะ 

 
 
 
 
 
 

/นางกัญจาลักษณ์..... 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  ดิฉันขอรายงานเฉพาะของปี 2562 นะคะ ส่วนโครงการในปี 2563 – ปี  
นักวิเคราะห์ฯ 2565 หากท่านสงสัยหรือว่าติดปัญหาตรงไหนสอบถามดิฉันได้นะคะ 
 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   จ านวน  17 โครงการ 
 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและการพัฒนา 
  คุณภาพชีวิต จ านวน 34 โครงการ 
 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
  และการรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน  9 โครงการ 
 4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ 
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  5 โครงการ 
 5. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้าน 
  ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน  5 โครงการ 
 6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  บ้านเมืองที่ดี จ านวน  8 โครงการ 
 7. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวน  0 โครงการ 
                รวม  73 โครงการ 
 
 ส าหรับที่เพ่ิมมาคือด้านที่ 7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในแผนไม่ได้

บรรจุไว้ในปี 2562 นะคะ แต่บรรจุไว้ ในปี 2563 ซึ่งอันนี้จะมีอยู่โครงการหนึ่ง 
ตอนนั้นเราจะท าวัดกระช้ายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากมีหนังสือสั่งการมานะคะ 
และหลังจากนั้นก็เงียบหายไปนะคะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการในแผนซึ่งอาจจะท าหรือ
อาจจะไม่ได้ท าก็ตามนี้นะคะ 

 ส่วนหน้าถัดไปเป็นหน้าที่ 23 โครงสร้างพ้ืนฐาน รายการตรงนี้เป็นรายการที่ได้
ด าเนินการในปี 2562 นะคะ ซึ่งดูตามแผนนี้ คือ โครงการที่เรามีอยู่ที่ไม่ว่าเราจะ
น าเข้าข้อบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นขอตัดจ่ายเงินสะสมหรืออะไรก็ตามแต่นะคะ ในนี้เป็น
โครงการที่เราท าไปแล้ว แล้วเสร็จ 8 โครงการ ช่วงที่ท ารายงานนี้ขึ้นมาคือประมาณ
ช่วงเดือนธันวาคม จะมีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในช่วงนั้นอยู่ 2 โครงการ ก็คือ 
โครงการของหมู่ที่ 2 วางท่อระบายน้ า กับ หมู่ที่ 12 ซึ่ง ณ วันนั้นยังไม่เสร็จ แต่ ณ  
ปัจจุบัน 2 โครงการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว นะคะ ซึ่งก็จะเท่ากับว่าไม่มีโครงการที่อยู่
ระหว่างการด าเนินงานนะคะ ส่วนโครงการที่เรายังไม่ได้ท านะคะ ก็คือว่าโครงการที่
มีในแผนแต่เราไม่ได้น ามาไว้ในข้อบัญญัตินะคะ ก็มีอยู่ 7 โครงการนะคะ รวม
ทั้งหมดมี 17 โครงการ 

  ต่อไปเป็นด้านที่ 2 โครงการที่มีอยู่ในข้อบัญญัติและก็โครงการต่าง ๆ นะคะ ก็จะ
มี 34 โครงการ ที่ท าไปแล้ว 29 โครงการและยังไม่ได้ท า 5 โครงการ 

  ด้านที่ 3 เป็นการจัดระเบียบสังคม มีทั้งหมด 9 โครงการ ท าไปแล้ว 8 โครงการ 
และไม่ได้ท า 1 โครงการ 

 
 

/นางกัญจาลักษณ์....... 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  ด้านที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในแผน 6 โครงการ และที่ท าไปแล้ว 5  
นักวิเคราะห์ฯ โครงการ ที่เพิ่มเติมมามีอยู่ 1 โครงการ รวมเป็น 6 โครงการนะคะ ซึ่งโครงการด้าน

นี้นะคะ ไม่มีว่าไม่ได้ท า เราท าหมดทุกโครงการนะคะ อันนี้บรรจุไว้ตามแผนของปี 
2562 ไม่ได้รวมทั้ง 5 ปีนะคะ ซึ่งถ้าหากว่าเป็น 5 ปี จะเยอะกว่านี้ อันนี้แค่ของปี 
2562 ปีเดียว 

  ด้านที่ 5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม มีอยู่ในแผน 6 โครงการ ท า 5 โครงการ และมี
เพ่ิมเติมอีก 1 โครงการ เป็น 6 โครงการนะคะ 

  ด้านที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีทั้งหมด 20 โครงการ ท าไปแล้ว 
14 โครงการและมีเพ่ิมเติมมา 6 โครงการ ที่มี่เพ่ิมเติมมา หมายถึงว่า อาจจะมีที่
โอนเพ่ิมมานะคะ ระหว่างปีมีการตั้งโครงการใหม่ก็จะมีการโอนงบประมาณด้วย 
รวมกันแล้วจะได้โครงการทั้งหมดที่เรามีท้ังหมด 92 โครงการ โครงการที่ท าเสร็จไป
แล้วมี 69 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการมีอยู่ 2 โครงการ และ
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการมี 13 โครงการ และโครงการที่เพ่ิมเติมมา 8 โครงการ 
รวมกันแล้วมีทั้งหมด 92 โครงการ 

  หน้าต่อไป หน้าที่ 24 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวนที่จ่ายจริง  2,641,000.00 บาท 
 2. ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  13,304,753.75  บาท 
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
  และการรักษาความสงบเรียบร้อย    287,164.00 บาท 
 4. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    202,764.00 บาท 
 5. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น    960,351.40 บาท 
 6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    504,271.06 บาท 
  ซึ่งในนี้จะมีเงินสะสม จ านวน 3,646,000 บาท  รวมแล้วด้านที่ 1 ด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นเงิน 6,287,000.00 บาท รวมงบประมาณที่เราใช้ไป 
21,546,304.21 บาท 

  หน้าต่อไปเป็นหน้า 26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 2..... 
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 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง หน้าถัดไปเป็นแบบสรุปโครงการ ดิฉันจะไม่อ่านนะคะ เพราะว่ามันเยอะท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ สมาชิกก็น่าจะเห็นกันไปบ้างแล้วนะคะ และมีโครงการไหนที่ท่านจะสอบถามดิฉัน

ไหมคะ หรือว่ามีข้อท้วงติงตรงไหนไหมคะที่อยากจะสอบถาม เชิญค่ะ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  ขอสอบถามคุณกัญจาลักษณ์ นะครับ

ว่าในหน้าที่ 23 ของรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในข้อสุดท้ายเรื่องที่ 
6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อันนี้ผมเห็นว่าในหัวข้อนี้มีอยู่แค่ 8 โครงการ
แต่ตามรายงานมีอยู่ 14 โครงการ เป็นรายหัวข้อจ านวนโครงการที่เสร็จ ซึ่งจ านวน
โครงการจริงมีอยู่ 8 โครงการ แต่จ านวนที่เสร็จ มีอยู่ 14 โครงการ จึงอยากขอให้
ชี้แจงตรงนี้ด้วยครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 

/นางกัญจาลักษณ์....... 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบตั ิ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 8 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 34 29 

3. การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 9 8 

4. การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการและ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 5 5 

5. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุธรรมดา้น 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 5 6 

6. การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี 8 14 
7. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว - - 

รวม 73 70 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% 95.89% 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คือที่ดิฉันรวบรวม

มาเป็นโครงการที่แล้วเสร็จนะคะ ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าแผนก็คือว่าเราตั้งไว้ก่อน
หนึ่งปี แล้วทีนี้พอเรามาท าจริงก็จะมีโครงการที่เหมือนว่าเพ่ิมเติมขึ้นมากลางปี 
นโยบายรัฐบาล จิตอาสาต้านภัยพิบัติ เป็นต้น ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้นมา ไม่ว่า
จะเป็นโครงการที่ทางจังหวัดสั่งเพ่ิมมาตอนช่วงกลางปี ก็เป็นโครงการที่เราต้องใช้
เงิน เราจะต้องโอน โดยการโอนไม่ว่าจะโอนโดยผ่านสภาหรือไม่ผ่านสภาก็ตาม หรือ
ขั้นตอนอะไรต่าง ๆ ก็ตาม ตรงนี้ก็เลยมีการตั้งโครงการต่าง ๆ ขึ้นมาพอตั้งโครงการ
ขึ้นมาเสร็จแล้ว ไม่มีในแผน แต่ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล อย่างในบางโครงการที่
ต้องใช้งบประมาณ แต่ก็ไม่ต้องเพ่ิมขึ้นมาในแผนก็ได้ แต่เราท าจริง ดิฉันก็ได้
รวบรวมโครงการเหล่านี้มาใส่ในรายงานนี้ว่าเราได้มีการท าอะไรไปบ้าง ยอดของ
โครงการเลยเหมือนว่า ท าไมมีในแผนแค่ 8 โครงการ แล้วท าไมจึงมีการรายงาน
โครงการเป็นสิบกว่าโครงการ ท าไมถึงเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นเพราะว่ามีโครงการ
เพ่ิมเติมระหว่างปีขึ้นมาค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยไหมครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  ขอสอบถามต่อนะคะ เป็นแค่ข้อสงสัย

นะครับ ในหน้าที่ 24 ของรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในข้อที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และในข้อที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งผมเห็นว่างบประมาณของยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ด้านนี้ห่าง
กันมานะครับ อย่างเช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานใช้งบประมาณอยู่ที่ 
2,641,000 บาท กับเงินสะสมอีก 3,646,000 บาท เป็นเงิน 6,287,000 
บาท ส่วน การพัฒนาด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้งบประมาณตั้ง 
13,304,753.75 บาท คือผมไม่เข้าใจนะครับว่าท าไมงบประมาณในการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานถึงได้ดูน้อยมากเม่ือเทียบกับการพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่เยอะมาก และตอนนี้ในเรื่องของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยต่าง ๆ เหล่านี้งบประมาณได้โอนไปอยู่ในส่วนกลางแล้ว   
อันนี้จะยังมีอยู่ไหม และจ านวนเงินจะยังเยอะอยู่อย่างนี้ไหม ช่วยตอบค าถามด้วย
ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 

/นางกัญจาลักษณ์....... 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดิฉันขอชี้แจงนะคะ 

คือที่เห็นว่าด้านที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เรา
เห็นว่ามี 13,304,753.75 บาท คือเราได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและมี
วัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้โดยตรง ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ 
และก็จะมีค่าอาหารกลางวันเด็กท่ีอยู่ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่านมโรงเรียน ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมอยู่ในข้อนี้ด้วย ซึ่งเงินก้อนนี้ดูเหมือนเยอะ เราใช้อะไรกันตั้ง 
13 ล้าน ท าอะไรเยอะแยะมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ 50 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นเงิน
รายละเอียดพวกนี้เสียเป็นส่วนใหญ่ ถ้าหากว่าเปิดไปดูในหน้าหลัง ๆ หน้าที่เป็น
แบบสรุปโครงการ จะเห็นว่าด้านที่ 2 นี้จะมีค่านม ค่าอาหารกลางวัน รวมแล้วนะ
คะ อันนี้คือรายงานที่ดิฉันได้รวบรวมแล้วต่อปี ซึ่งยอดนี้รวม ๆ กันก็เกือบ ๆ ล้าน
แล้ว หรืออาจจะล้านนิด ๆ ด้วยซ้ า ค่านม ค่าอาหารกลางวันและเบี้ยยังชีพของ
ผู้สูงอายุก็หกล้านกว่าไปแล้วค่ะ อันนี้เฉพาะเบี้ยผู้สูงอายุนะคะ 6,972,400 บาท 
เบี้ยยังชีพผู้พิการอีก 1,769,600 บาท พอรวมกันแล้ว ถ้าในปีหน้า ถ้ารัฐบาลเขา
ไม่ผ่านเราแล้ว เงินเขาไม่โอนมาให้เราเบี้ยผู้สูงอายุก็จะยังไม่มี เพราะดิฉันจะ
รายงานตามเม็ดเงินที่เข้ามานะคะ ถ้าไม่มีเม็ดเงินผ่านเข้ามาของเรา ดิฉันก็จะไม่
รายงานค่ะ เป็นแบบนี้แล้วกันนะคะ แต่ถ้าเขายังอุดหนุนให้เราอยู่ เราก็ต้องรายงาน
อยู่ ถือว่าเป็นภารกิจของเรา เราก็ยังต้องท าเหมือนเดิม มีเม็ดเงินเข้ามาเหมือนเดิม
แบบนี้นะคะ ส่วนโครงการอ่ืน ๆ ก็ดูได้จากแบบสรุปโครงการที่ดิฉันได้แจงไว้
ด้านหลังจะมีรายละเอียดอยู่ว่าโครงการไหนใช้ไปเท่าไหร่บ้าง 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยตรงไหนอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจ าปี 2562 ถ้า

ไม่มี ไปหัวข้อต่อไปเลยนะครับ 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร 6.3  รายงานสถานการณ์คลงั ไตรมาสที่ 1 (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงครับ 
 
นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น 
ผู้อ านวยการกองคลัง ดิฉันนางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ผู้อ านวยการกองคลัง ดิฉันจะขอรายงานงบแสดง

ฐานะการเงิน ของปี 2562 ตามเอกสารที่แจกไป คือ งบแสดงฐานะการเงิน โดยจะ
เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และปี 2562 ดังนี้ 

 
 
 
 

/งบแสดงฐานะ...... 



22 
 

 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ วนัที่ 30 กันยาน 2562 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล งบทรัพย์สิน คือ งบที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจาก  
ผู้อ านวยการกองคลัง ปี 2561 ถึง ปี 2562 จะมียอดเพ่ิมข้ึน อยู่ที่ 1,176,000 บาท อันนี้จะเป็น

เฉพาะตัวที่เป็นครุภัณฑ์ท่ีเพ่ิมขึ้น ส่วนที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เราจะไม่น า
รวมเข้ามาในงบทรัพย์สิน เนื่องจากว่าเป็นพ้ืนที่สาธารณะนะคะ ก็เลยไม่ได้น ามา
รวม ในส่วนของทรัพย์สินหมุนเวียน จะเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562 มียอดเงินฝากธนาคารอยู่ที่ 77,687,117.23 บาท โดยจะมี
ลูกหนี้ค่าภาษี โดยแบ่งเป็น ลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ อยู่ที่ 13,683 บาท และ
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยู่ที่ 34,416 บาท และลูกหนี้ภาษีป้าย อยู่ที่ 
3,200 บาท อันนี้คือลูกหนี้ที่เรายังไม่สามารถจัดเก็บได้นะคะ ในปีที่ผ่าน ๆ มา นะ
คะ ซึ่งจะเห็นว่า ลูกหนี้เราได้ลดลงจากปี 2561 ซึ่งสามารถเรียกเก็บได้เพียงบาง
รายเท่านั้น แต่ก็น้อยมากนะคะ  

 ต่อมาเป็นลูกหนี้รายได้อ่ืน ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ลูกหนี้ค่าน้ าประปา ลูกหนี้ค่า
ขยะ โดยจะแบ่งเป็น ลูกหนี้ปัจจุบัน อยู่ที่ 724,983 บาท และเป็นลูกหนี้ค่า
จัดเก็บขยะมูลฝอย อยู่ที่ 41,280 บาท รวมเป็น 766,263 บาท  

 ต่อมาเป็นลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ของในต าบลปากกรานที่มีการให้
กู้ยืมไป อันนี้คือลูกหนี้คงค้างจากปีที่ผ่าน ๆ มา ยอดที่เห็นจะแตกต่างจากปี 2561 
คือ ลดไปเนื่องจากว่า สตง. ได้ลงตรวจเราและได้เร่งรัดให้เราได้มีการจัดเก็บนะคะ 
กรณีรายที่ไม่ส่งมาเลยนี่ ก็จะมีการส่งเรื่องฟ้องศาล ยอดถึงได้ลดลงมาเหลืออยู่ที่ 
365,396 บาท จากยอดเดิมอยู่ที่ 542,384 บาท  

 หน้าถัดไป จะเป็นหนี้สินหมุนเวียน ตามรายการดังนี้ 
 

/งบแสดงฐานะ... 

  ปี 2562 ปี 2561 
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 42,617,362.78 41,725,282.78 
สินทรัพย ์    
     สินทรัพย์หมุนเวียน   
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 77,687,117.23 73,374,617.52 
 ลูกหนี้ค่าภาษ ี 49,793.87 56,633.81 
 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ 766,263.00 779,485.00 
 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 365,396.00 542,384.00 
 รายได้ค้างรับ - - 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 78,868,570.10 74,753,120.33 
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
 สินทรัพย์เกดิจากการกู ้ - - 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - - 
รวมสินทรัพย ์ 78,868,570.10 74,753,120.33 
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 งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ วันที่ 30 กันยาน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล รายจ่ายค้างจ่าย คือ รายจ่ายที่เราด าเนินการแต่ว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน เราตั้ง  
ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นรายจ่ายค้างจ่ายของปี 2562 อยู่ที่ 4,697,233 บาท นี่คือรายจ่ายที่แบ่งเป็น

ประเภทของรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันและไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันนะคะ คือพวกโครงการ
ต่าง ๆ ที่เราด าเนินการไม่เสร็จ แต่ว่า ณ ปัจจุบันนี้ ด าเนินการเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว
ทุกโครงการเลย 

 ต่อมา เงิน รับฝาก คือ เงินประเภทต่าง ๆ  ที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับ  อบต . อยู่ ที่ 
3,485,240.01 บาท  

 ต่อมา หัวข้อ เงินสะสม คือ เงินสะสมตรงนี้จะอยู่ที่ 47,110,870.47 บาท ซึ่งได้
เพ่ิมยอดจากปี 2561 อยู่ที่ 745,349.93 บาท นี่คือยอดเงินที่เพ่ิมข้ึน 

 ต่อมา เงินทุนส ารองเงินสะสม คือ มาจากเงินสะสมที่เราไม่ได้ใช้ในปี 2562 นะคะ 
คูณด้วย 15 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นยอดเพ่ิมข้ึนของปี 2562 อยู่ที่ 23,575,226.62 
บาท อันนี้คืองบแสดงฐานะการเงินของปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
และยอด ณ ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563  ยอดรายได้ที่เข้ามาทั้งหมด 
15,595,270 บาท เป็นรายได้ที่ได้จากรัฐบาลและที่เราจัดเก็บได้ด้วยนะคะ แต่ว่า 
ณ ปัจจุบันนี้ ภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ถูกยกเลิกไปแล้วนะคะ 
และได้มีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้ามาใช้ใหม่ ยังไม่ได้ด าเนินการจัดเก็บ
เนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างการส ารวจก็เลยยังไม่มีภาษีตัวนี้เข้ามา และภาษีตัวนี้จะ
ขยายเวลาไปถึงเดือนสิงหาคมนะคะ  

 
/นางสาวณฐนน..... 

  ปี 2562 ปี 2561 
ทุนทรัพย์สิน 42,617,362.78 41,725,282.78 
หน้ีสิน    
     หน้ีสินหมุนเวียน   
 รายจ่ายค้างจ่าย 4,697,233.00 5,312,613.22 
 เงินรับฝาก 3,485,240.01 3,797,002.28 
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน 8,182,473.01 9,109,615.50 
     หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
 เจ้าหนี้เงินกู ้ - - 
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน - - 
รวมหน้ีสิน 8,182,473.01 9,109,615.50 
   
เงินสะสม   
 เงินสะสม 47,110,870.47 42,813,628.14 
 เงินทุนส ารองเงินสะสม 23,575,226.62 22,829,876.69 
 รวมเงินสะสม 70,686,097.09 65,643,504.83 
รวมหน้ีสินและเงินสะสม 78,868,570.10 74,753,120.33 
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นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ส่วนรายจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2563  อยู่ที่ 11,420,000 บาท และเมื่อน า 
ผู้อ านวยการกองคลัง รายได้กับรายจ่าย มาหักล้างกันแล้วก็จะมีเงินอยู่ในการบริหาร ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 

4,174,700 บาท ซึ่งเป็นยอดเงินที่เราจะน าไปใช้จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ และ
ถ้าหักเงินเดือนของสมาชิกและพนักงานก็เกือบล้านแล้วนะคะ ก็เหลือเงินที่ใช้ได้
ประมาณสามล้านบาท และเบี้ยยังชีพเราก็น ามาค านวณด้วย เบี้ยยังชีพที่จ่ายไปของ
ปีที่แล้วก็เกือบสิบล้านบาท เฉพาะเบี้ยยังชีพ ณ ปีที่ผ่านมา รายจ่ายงบกลาง คือเบี้ย
ยังชีพ ทั้งหมดอยู่ที่เก้าล้านสาม เก้าล้านสี่ และอีกอย่างหนึ่งคือ เงินของ ศพด.  คือ
ถ่ายโอนมาให้เรา เราก็ต้องน ามาค านวณด้วย อย่างเช่นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
อาหารเสริมนม อยู่ที่ประมาณ หกล้านแปด 2 รายการนี้รวมกันก็เกือบสิบเจ็ดล้าน
แล้วค่ะ รวมกับเงินงบประมาณของเราที่ได้ไม่ต้องน ามาคิดค านวณเลยค่ะตัวนี้ ไมใช่
เงินของเราแต่เราต้องรับไว้ และปัจจุบันนี้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ไม่ได้
โอนเข้าบัญชี อบต. เลย จากท่ีได้ข่าวคือ จะจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน โดยทางกรม
บัญชีการจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงไม่ผ่าน อบต. โอนให้ผู้มีสิทธิ์ทันที แต่ว่า อบต. ต้อง
ท าบัญชีรับและจ่ายออกโดยที่ไม่มีตัวเงินเข้ามาด้วย แต่ทางคลังต้องลงรับด้วยนะคะ 
กรมบัญชีกลางให้เราลงบัญชีรับเป็นรายได้ของเราและจ่ายออกไปโดยไม่มีเงินเข้า 
จะเป็นการรับเข้าโดยที่เราไม่ได้จับตัวเงินเลย 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  ผมมีค าถามอีกนิดนะครับ ตอนช่วงที่

มีการเปลี่ยนถ่าย เรื่องของส่วนกลางโอนเข้าบัญชีให้กับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งจะมี
บางส่วนที่ไม่เข้า อันนี้มีการแก้ไขหรือยังครับ 

 
นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองคลัง ดิฉันนางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ผู้อ านวยการกองคลัง ส าหรับบางส่วนที่ไม่เข้า

อาจจะเกิดได้หลายกรณี ทางเรามีหน้าที่คีย์ข้อมูล คีย์หมายเลขบัญชี คีย์หมายเลข
บัตรประชาชน ทุกอย่างเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ให้กับกรมบัญชีกลางและเสร็จแล้ว
นะคะ ในกรณีที่คีย์ของผู้มีสิทธิ์นั้น บางทีเปิดบัญชีมาแล้วแต่ไม่มีการเคลื่อนไหว 
เปิดบัญชีไว้นานแล้วเพ่ิงได้รับสิทธิ์ และเราเอาอันนั้นมาคีย์ แต่บัญชีไม่มีการ
เคลื่อนไหวจะถูกปิดไป อันนี้ของธนาคารนะคะ ประมาณนั้น บางทีอาจจะมีข้อมูลที่
เราคีย์ผิดบ้าง เช่น  ชื่อ กับ วันเดือนปีเกิด อาจจะไม่ตรงกัน ตรงนี้ก็จะไม่เข้าให้ มัน
ก็มีหลายกรณี ในตอนที่เราโอนเองบางเดือน ก็มีบางบัญชีที่ถูกปิดไป เนื่องจากบัญชี
ไม่มีการเคลื่อนไหวก็จะถูกปิดไปโดยปริยาย และทางเราไม่รับทราบ บางคนก็ย้าย
บัญชีบ้าง อะไรบ้าง โดยไม่ได้แจ้งเรา แต่ในกรณีที่เดือนต่อไป เงินไม่เข้าบัญชีใช่ไหม
คะ ให้สามารถติดต่อเราได้ โดยติดต่อได้ที่โอ๊ตนะคะ โดยเขาจะท าการประสานงาน 
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นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ให้เราเป็นเพียงผู้ที่ประสานงานเท่านั้นนะคะ ไม่มีสิทธิ์จ่ายเงินแล้ว  
ผู้อ านวยการกองคลัง มีท่านใดสงสัยไหมคะ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยไหมครับ เกี่ยวกับเรื่องการคลัง 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8   อีกเรื่องหนึ่งนะครับ คือเรื่องของ

ผู้สูงอายุรายใหม่ ในปี 2563 ที่จะต้องแจ้ง อันนี้จะต้องมาแจ้งที่ อบต. เหมือนเดิม
ใช่ไหมครับ 

 
นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล แจ้งทาง อบต. เหมือนเดิมค่ะ เราเป็นผู้รับลงทะเบียนและประสานงาน ข้อมูล 
ผู้อ านวยการกองคลัง ทุกอย่างอยู่ที่เรา และเราจะส่งให้กับกรมบัญชีกลางอีกทีหนึ่ง 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยไหมครับ เกี่ยวกับเรื่องการคลัง 
ประธานสภาฯ เห็นทางคลังแจ้งว่าเงินสะสมเรามีเยอะ 
 
นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ใช่ค่ะ มี 47,110,870.47 บาท แต่การใช้เงินสะสมก็ต้องมีข้อจ ากัดในการใช้ 
ผู้อ านวยการกองคลัง นะคะ ตามระเบียบ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยไหมครับ เกี่ยวกับเรื่องการคลัง 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  จะขอสอบถามเกี่ยวกับลูกหนี้รายได้

อ่ืน ๆ เกี่ยวกับเรื่องของน้ าประปา เกี่ยวกับเรื่องของขยะ ถ้ามองดูจากตรงนี้จะเห็น
ว่า ยังมียอดอยู่อีกเจ็ดแสนกว่า แสดงว่าตอนนี้ยังจัดเก็บรายได้ในเรื่องน้ าประปา
และขยะ ไม่ครบ 

 
นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล รายได้ที่แสดงตรงนี้คือรายได้ของทุก ๆ ปี ที่ผ่านมารวมสะสมกันมาแต่ปัจจุบันนี้ 
ผู้อ านวยการกองคลัง รายได้ค่าน้ าประปาและค่าขยะ ประมาณตั้งแต่ปี 2560 รายที่ค้างจ่ายไม่มีเลยค่ะ 

ตัวเลขที่แสดงนี่ เป็นตัวเลขของตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาเรามีทะเบียนหมดเลย 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก และอย่างนี้มีมาตรการที่จะจัดเก็บอย่างไรครับ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  
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นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล มาตรการคือเราจะส่งหนังสือแจ้งเตือนไปค่ะ ตอนนี้ก าลังด าเนินการอยู่นะคะ 
ผู้อ านวยการกองคลัง เพราะว่ามีเยอะมากเลย และก็จากที่ผ่านมาเราประสบปัญหาที่คนเก็บน้ าลาออก

บ้าง อะไรบ้าง ตรงนี้ก าลังบริหารจัดการอยู่ ตอนนี้ก าลังเข้ารูป เข้ารอยแล้ว ตอนนี้
หนังสือเซ็นแล้วค่ะก าลังส่งทางไปรษณีย์ไปแล้วก็ให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย
นะคะว่าจะมีเรียกเก็บลูกหนี้เก่า ๆ  เราจะให้ไปกับค่าน้ ากับค่าขยะ  

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยไหมครับ  
ประธานสภาฯ และมีสมาชิกท่านใดเป็นหนี้ค่าน้ าบ้างไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ 
 
นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ลูกหนี้รายได้อ่ืนลดลงไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะ เป็นหมื่นนะคะ แต่นี่คือ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ของเก่าทั้งหมดนะคะ แต่ส าหรับในปัจจุบันนี้เราเก็บได้หมด 100 เปอร์เซ็นต์ค่ะ 

ลูกหนี้ที่เห็นนี้เป็นของปีเก่าทั้งนั้น ปี 2562 – 2563 ลูกหนี้ไม่มีเหลือเลย เก็บเงิน
ได้หมด 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกเดือนค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยเรื่องการคลังไหมครับ  
ประธานสภาฯ ถ้าอย่างนั้นเราไปเรื่องต่อไปเลยนะครับ 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร 6.4  รายงานการด าเนนิงานของกองช่าง (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 
 
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายอุดมศักดิ์  อัมพวัน ผู้อ านวยการกองช่าง  เรื่องโครงการต่าง ๆ นี้ บางตัวได้

ท าการส ารวจแล้ว โดยผมจะไล่ทีละหมู่ และหากมีตรงไหนที่สงสัยก็ซักถามได้เลยนะ
ครับ ส าหรับเรื่องของประปาผมก็อยากจะแก้ไขให้ทุกหมู่ แต่ทีนี้ก็ต้องตามคิว ตาม
ขั้นตอน อย่างของพ่ียอดมีทั้ง 2 ที่ ทั้งท่ีโดมทอง และหน้าบ้านพี่ยอด ก็มีปัญหาและ
อย่างของหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 13 ก็มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ตั้งแต่ปี 2563 แต่ก็ต้อง
ด าเนินการตามที่ว่าโครงการของใครมาก่อน เพ่ือความเป็นธรรม ส่วนรอบนี้น าเข้า
แผนให้กับหมู่ที่ 10 ก่อนเพราะว่าน้ าวิกฤติเพราะว่าปั๊มบางจาก ใช้ค่อนข้างเยอะ 
เพราะเมื่อก่อนเขาใช้แท้งค์ของเขาเอง ของหมู่ 10 ใช้น้ าเยอะก็จะมีปัญหาตรงนี้ ก็
จะขอเจาะที่เดิม ตรงที่เขาบริจาคที่ก็จะรอเขาวัดที่รอบหน้า และพอพฤษภาคม ผม
จะขอเข้าจ่ายขาด อันนี้คือแผนที่ผมคิดไว้ว่าจะขอจ่ายขาด หมู่ 13 กับ หมู่ 9 ก็ไม่
อยากท าติด ๆ กันเหมือนกับ คุณธรรมนูญ ที่ท าหมู่ 2 กับ หมู่ 12 เพราะค่อนข้างที่
จะยุ่ง พองานจ่อก็ค่อนข้างจะแย่เวลาคุมงาน หมู่ 3 กับหมู่ 9 จะขอจ่ายขาดพร้อม
กันแต่อาจจะท าห่างกันสัก 2 เดือน ตอนที่ขออนุมัติห่างกันประมาณ 2 เดือน 
อยากจะแก้ทุกหมู่ในเรื่องของประปา อย่างหมู่ที่ 2 กับ 12  ยังเหลืออยู่ หมู่ 7 และ
หมู่ 1 แก้ปัญหาไปได้บางส่วน ก็ขอเวลาสัก 2 – 3 ปีนะครับ 
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นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน ผมขอเริ่มที่ หมู่ที่ 1  โครงการที่ขออันดับที่ 1 ก็เห็นว่าขอท าราวสะพานของทาง 
ผู้อ านวยการกองช่าง เข้าโรงเรียน ทีนี้ผมได้ไปดูมาแล้วกับคุณประเสริฐ เดี๋ยวจะต้องขอท าหนังสือไปที่

ชลประทานเขาก่อน เพราะว่าชลประทานเขาสร้าง ต้องขออนุญาตติดราวกันตก ซึ่ง
หมู่ที่ 1 ก็ได้ขอโครงการไว้เยอะเหมือนกัน มีเรื่องของการท าราวสะพานและขอ
ไฟฟ้าเข้าไปในแท้งค์ประปา ขอขยาย บางส่วนเขาก็ติดให้ขยายให้แล้ว แล้วก็ขอท า
ถนนเลาะคลองชลประทานต่อจากหมู่ที่ 3 ไปสิ้นสุดเขตหมู่ที่ 1 อันนี้ก็ติดเขต
ชลประทานเหมือนกันอันนี้ก็ต้องท าเรื่องขออนุญาตก่อนถ้าเขาตอบมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง และเรื่องประปาก็ได้แก้ปัญหาไว้ให้แล้ว ทีนี้มี
ประปาด้านในบางส่วน ผมจะท าร่วมกับหมู่ที่ 3 เลย ตรงโรงไม้ และผ่านบ้านรอง
ส าลีและก็ไปเข้าโค้งบางกะชาไปบ้านน้ากลิ้ง จะท าเส้นเดียวเลย จะท าครั้งเดียวเลย 
จ่ายขาดครั้งเดียว 

 
 หมู่ที่ 2 เรื่องหลัก ๆ ของหมู่ที่ 2 ก็คือเรื่องไฟตกทีนี้ผมจะท าเรื่องไปที่ไฟฟ้าให้เขา

มาประมาณการ ซึ่งก็ได้มีการประมาณการไว้คร่าว ๆ แล้วล่ะ ไฟตกตรงดงตาลที่มี
ปัญหาอยู่ ทีนี้หมู่ที่ 2 ที่ผมได้ไปลงพ้ืนที่กับผู้ใหญ่ตรงซอยบ้านดุสิต ค่อนข้างมี
ปัญหาเยอะ ทีนี้เขาจะขอท าทางลงดินลูกรังตั้งแต่ซอยบ้านและวิ่งทะลุมาตรงแท้งค์
ประปาหมู่ที่ 2 เขาอยากจะท าที่ตรงนั้น ตรงที่นายกน้องตรงนั้นมันค่อนข้างจะยาก
ทีนี้จะต้องขอรังวัดก่อน ยืนเขตให้ชัดก่อน และจะมีให้เทปูนตรงซอยบ้านดุสิต
เหมือนกันแต่ว่าบางส่วนจะติดที่เอกชน ตรงนั้นจะต้องรังวัด จะต้องให้บริจาคหรือ
ให้รังวัดไปที่ติดปัญหาของหมู่ที่ 2 และทีนี้ของหมู่ที่ 2 ก็จะมีโครงการท ารางระบาย
น้ าซึ่งอยู่ในข้อบัญญัติแล้ว และขอชี้แจงให้หมู่ที่ 2 ได้ทราบ ที่มีอยู่ในแผนซึ่งในวัน
นั้นผมไม่ได้เข้าประชุม ท่อเมนต์ด้านหน้าเป็นท่อเมนต์ใหม่ ซึ่งก็ไม่ได้ใหม่มากแต่ก็ยัง
ใหม่อยู่แต่ถ้าจะท าก็ต้องคุยกันให้ดี ตอนนี้ผมเดินตามเข้าไปในซอยให้จบหมดแล้ว
แต่ทนีี้เหลือเมนต์นอกอย่างเดียว แต่วิธีการท ามันจะท ายากต้องรื้อของเดิมออก ต้อง
ผ่านหน้าบ้าน ช่วงที่ก าลังท านี่จะใช้น้ ากันตรงไหน พอที่จะนึกออกใช่ไหมครับ คือใน
ซอยจะเจาะให้หมดและครับ แต่ทีนี้เวลาแก้จะแก้ง่ายเวลาวางท่อเมนต์อย่างเดียวก็
คือจบ วางจั๊มพ์แล้วก็จะจบ แต่ทีนี้มีปัญหาที่ว่าจะต้องวางต าแหน่งเดิม ท่านสมาชิก
คงนึกออกนะครับ ทีนี้จะต้องแก้ไขอีกรอบหนึ่ง 

 
 หมู่ที่ 3 หลัก ๆ คือถนนเลียบบางกะชาเสียหายค่อนข้างเยอะ ส ารวจแล้วงบมา

ประมาณสองล้านสามได้นะครับ อยู่ประมาณนี้ หมู่ที่ 3 เรื่องไฟตก และเรื่องถนน
ตรงคลองบางกะชา  และประปา ประปานี้เข้าจ่ายขาดได้ และถนนค่อนข้างที่จะแย่
อยู่ที่ท าไว้สุดสะพาน สุดประตูน้ า และเรื่องประปานี้ไว้จ่ายขาด อาจจะเป็นปี 
2565 โดยประมาณ ใจเย็น ๆ นะครับ จะท าให้ตามคิวครับ และท่ีบอกว่าขอ
หลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ตรงนี้ก็มีปัญหาสายไฟค่อนข้างจะเยอะ ซึ่งเครื่องเล่นหมู่ที่ 
3 อยู่ติดกับศาลาประชาคม 
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นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน หมู่ที่ 4 โครงการเดิม คือ ทางเท้า ผมไม่แน่ใจว่ามีบริจาคที่ให้ อบต. เหมือนกัน ที่ 
ผู้อ านวยการกองช่าง อาคารใหญ่ เขาท าหนังสืออะไร จ าไม่ได้ว่ามอบให้หรือยัง ซึ่งอาจจะต้องใช้เงิน

อุดหนุน ที่ท าหนังสือยินยอมมอบให้ด าเนินการ เหมือนกับท่ีท าอาคารใหญ่ก็คงมี 
ตอนนั้นที่มีการประชุมของมัสยิดใช่ไหมครับ อันนี้ต้องขอดูเอกสาร ส่วนใหญ่หมู่ที่ 4 
จะเป็นโครงการเดิม ประปาก็ท าให้แล้วเหลือแต่รอบ ๆ มัสยิด 

 
 หมู่ที่ 5 จะเป็นเรื่องน้ าประปา เนื่องจากพ้ืนที่กว้าง ประมาณ 7 ตารางกิโลเมตร 

ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกัน ทีนี้หมู่ที่ 5 จะเน้นเรื่องประปาให้ก่อน และก็มีอีก
เรื่องท่ีทางผู้ใหญ่เขาขอเรื่องเทปูนที่คลองบางกะชาอีกฝั่งหนึ่ง คนละฝั่งกับหมู่ 3 

  
 หมู่ที่ 6 ก็ท าถนนลาดยางเหมือนเดิม และหมู่ที่ 6 จะต้องท าการเปลี่ยนท่อประปา

ด้วย แต่ว่าเอาไว้ทีหลัง จะจัดท าเรื่องถนนก่อน ลาดยางในซอย ส าหรับหมู่ 6 การ
ท าประปา อาจต้องใช้ของวัด พ้ืนที่ตรงนั้นต้องขออนุญาตวัด เรื่องทางเข้าติดกับ
ทางด้านหมู่ที่ 12 จะมีทางอยู่ตรงนั้นที่จะต้องขออนุญาตวัด แต่จะต้องตั้งหม้อ
แปลงเอง 

 
 หมู่ที่ 7 ก็จะเชื่อมกัน หน้าบ้านพี่อ้อยเส้นที่ว่าลาดยาง และไหน ๆ ก็ท าหมู่ท่ี 6 กับ

หมู่ที่ 7 แล้วผมก็อยากท่ีจะท าสะพานข้ามวัดท าใหม่ด้วย และนี่ก็เข้าแผนทั้งหมด
แล้ว 3 ตัวนี ้

 
 หมู่ที่ 8 โครงการเส้นเข้าคลองบางกะนาคได้ลงพื้นที่กับท่านสมาชิกแล้วตรงนั้น

น่าจะมีพิพาทกันตรงที่พ่ีสาวของผู้ใหญ่ทีนี้ต้องขอรังวัดเพราะผู้ใหญ่บอกว่าตรงนี้
ถนนกินที่เขามาทีนี้เพ่ือความชัดเจนและเพ่ือความสบายใจ ก็ขอรังวัดแล้วก็จัดเขต
ให้ถูก 

  
 หมู่ที่ 9 เรื่องประปา ก็อาจจะเข้าจ่ายขาด ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม ถ้าทัน 
 
 หมู่ที่ 10 ได้งบอุดหนุนเฉพาะกิจมาแปดล้านถนนหน้าโรงงานไอศกรีมวอลล์  ชน

บ้านรุน แต่ทีนี้จะขอขยับเข้าแผนเลย แต่หมู่ 10 นี้จะขอเรื่องประปาให้ก่อนและก็มี
เอกสารแผนก็ท าถนนดินจากเลียบคลองลาวไปชนบ้านป้อม โดยงบประมาณตรงนั้น
ประมาณสามถึงสี่ล้าน 

 
 หมู่ที่ 11 ได้ขอถนนลาดยางทางเข้าผมได้ลงพ้ืนที่กับหมู่ที่ 11 แล้ว ก็อยู่ในแผน

เหมือนกันนะครับ 
 
 หมู่ที่ 12 เทปูนตรงทางเข้า ท าถนนทางเข้ากว้างประมาณ 2 เมตร เททับถนนเดิม 

ซึ่งเป็นคล้ายทางเท้าซอยหมู่ 12 ได้ลงพ้ืนที่ไปกับสมาชิก 
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นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน หมู่ที่ 13 จะท าประปา ซึ่งตรงแท้งค์ประปามันรกอันอะไรอยู่ก็จะเทปูนและท ารั้ว 
ผู้อ านวยการกองช่าง และก็จะท าจ่ายขาดตอนเดือนพฤษภาคมเหมือนกัน 
  
 หมู่ที่ 14  ก็จะมีการท าป้ายประชาสัมพันธ์ และเรื่องประปา  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสงสัยไหมครับ  
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณประเสริฐ  ปิยะสิงห์ ครับ 
 
นายประเสริฐ  ปิยะสิงห ์ เรียนท่านประธานที่เคารพ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ผมนายประเสริฐ  ปิยะสิงห์ สมาชิกหมู่ท่ี 1  อยากจะถามช่างนะครับเรื่องประปา

หมู่ 1 ท่อก็ใหม่ ปั๊มก็ใหม่ น้ าก็ไม่ด าครับ ทีนี้มีชาวบ้านเล่าให้ฟังว่ามีน้ าด าเป็นบาง
วันครับ ช่างช่วยไปดูให้หน่อยครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณกนกรัตน์  สุขสมพืช ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางกนกรัตน์  สุขสมพืช เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน 
รองนายก อบต. ดิฉันนางกนกรัตน์  สุขสมพืช รองนายก อบต. ที่น้ าด าบางทีแท้งค์ใหม่เสีย กดไม่ได้ 

ก็เปิดน้ าหมู่ 3 มาช่วย น้ าที่มันด าคือน้ าที่มันค้างท่ออยู่ เนื่องจากวันนั้นน้ าหมู่ 1 ไม่
ไหลแท้งค์น้ ามีปัญหา ก็ใช้น้ าหมู่ 3 มาช่วยและทีนี้น้ ามาใหม่ก็เลยด า 

 
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน หมู่ 3 มาขอทีหลังเขา ท าโครงการอะไรก็ไม่รู้ เรื่องประปานี่ไม่เคยพูดถึง  
ผู้อ านวยการกองช่าง เพ่ิงจะมาพูดถึงปีนี้ และอย่างหมู่ 5 บ้านพี่ผ่อนที่น้ าด า ก็ไปโบล์วน้ าให้ก็ดีข้ึน 

ประมาณสักเดือน สองเดือนก็จะไปโบล์วน้ าให้อีก เพราะท่อน้ าที่นี่ 20 ปีไม่เคยได้
โบล์วน้ าเลย การโบลว์น้ าคือการปล่อยตะกอนปลายสุด ให้ไปปล่อยน้ าตรงนั้น
เพราะบางทีไม่ได้มีการโบล์ว บางทีเราก็ไม่รู้จุด อย่างหมู่ที่ 13 น่ะ น้ าด า อย่างบ้าน
พ่ีผ่อนก็ให้ไปโบล์วน้ ามาแล้ว ทีนี้ก็ประมาณสัก 2 – 3 เดือน ก็จะให้ไประบายน้ า
ออก เมื่อเกิดปัญหาขอให้สมาชิกแจ้งมาเลย ถ้าน้ าด า เหมือนบ้านพี่ยอดนี่ น้ าจะเริ่ม
มีกลิ่นต้องใช้เป่าบ่อก่อน และอาจจะต้องเปลี่ยนท่อซับเมอร์สต้องดูก่อนอีกทีหนึ่ง 
จะล้างแท้งค์เป่าบ่อให้แค่บรรเทาไปก่อนจนกว่าจะโครงการใหญ่ ๆ ทีนี้ตรงไหนน้ า
ด าให้แจ้งเลย ถ้าเบอร์โทรผมไม่มีก็แจ้งในไลน์ก็ได้ แต่ถ้าไม่มีก็เข้ามาใน อบต. ก็ได้
ครับ เพ่ือผมจะได้รีบแก้ไข เรื่องน้ าด านี่ผมเข้าใจ เหมือนหมู่ที่ 13 เวลาเปลี่ยนท่อ 
ซ่อมท่อทีหนึ่ง บางทีตะกอนมันค้างอยู่ อันนี้ผมยอมรับ แต่ถ้าเกินนั้นก็แจ้งมาผมจะ
ได้แก้ไขปัญหาอย่างน้อยก็บรรเทาไปก่อน นะครับ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดจะซักถามกองช่างอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  ในส่วนที่ผู้อ านวยการกองช่างได้

อธิบายมาในหลายส่วน ถ้าผมมองในรายละเอียดข้างในผมจะเห็นว่าเป็นโครงการที่
อยู่ในปี 2564  และ ปี 2563 บางส่วนที่จะท าเกี่ยวกับเรื่องของประปา เกี่ยวกับ
เรื่องของราวสะพาน ถ้าเราดูในนี้ก็จะเห็นว่าอยู่ในของปี 2564 ด้วย แต่ว่าสิ่งที่ผม
อยากรู้ในตอนนี้ของปี 2563 มีอยู่ในข้อบัญญัติ ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารได้จัดท า
แผนหรือยัง มีการด าเนินการหรือยัง และมีก าหนดการที่จะท าเม่ือไหร่ ไม่ว่าจะเป็น
โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติทั้งหมด ก็อยากจะให้ทางผู้อ านวยการกองช่างได้อธิบาย
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายอุดมศักดิ์  อัมพวัน ผู้อ านวยการกองช่าง  เอามาท าได้หมดแหละครับ แต่ว่า

สตางค์ไม่มี รอคลังอย่างเดียวเลย รอเงินจากรัฐบาล บางทีในคลังมีอยู่หนึ่งล้านแต่
ท าอะไรไม่ได้ หนึ่งล้านแค่น าไปจ่ายเงินเดือนก็เกือบหมดแล้ว สมาชิกหลายคนด้วย 
เรื่องเงินต้องให้ทางคลังชี้แจง เงินเข้าประมาณช่วงไหน เรื่องประมาณการผมมี
พร้อมแล้ว แต่ถ้าท าไปเงินไม่มาผมก็เสียเวลา ผมก็ต้องก าหนดราคากลางใหม่ ส่วน
ในเรื่องของเงินก็ต้องให้ทางคลังชี้แจงว่าเข้าช่วงไหน คือว่าในเรื่องเอกสารผมพร้อม
แล้ว แต่ปัญหาคือเรื่องเงินที่เข้ามา เพราะไม่รู้ด้วยว่ารอบเงินที่เข้ามาเท่าไหร่ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองคลัง ดิฉันนางสาวณฐนน  จิรันธนากุล ผู้อ านวยการกองคลัง ก็อย่างที่ได้ชี้แจงไปนะคะ 

ปัจจุบันนี้มีเงินเข้าอยู่ที่สิบห้าล้านนะคะ และเรามีการใช้จ่ายอยู่ท่ีสิบสองล้าน ซึ่งใน
นี้มีของงบกลางด้วย งบกลางอยู่ที่สามล้านสี่ นั่นคือเบี้ยยังชีพแล้ว จากสิบห้าล้าน
เหลืออยู่สิบล้าน แล้วเงินอุดหนุนของแผนการศึกษาอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม 
อยู่ที่ล้านหก 2 ตัวนี้รวมกันก็ประมาณ ห้าล้านกว่า เงินที่เข้าจริง ๆ ก็อยู่ที่ประมาณ 
เก้าล้านห้า และมีรายจ่ายประจ าทุกเดือน เดือนละล้าน จะมีเงินที่ใช้จ่ายได้ ณ 
ปัจจุบัน หักเบี้ยยังชีพแล้ว อยู่ที่ประมาณสองล้านเก้า และรายจ่ายของเดือน 
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นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล กุมภาพันธ์นี้ หนึ่งล้านบาท เหลืออีกหนึ่งล้านเก้า ตัวนี้จะมีเงินไปบริหาร และก็ 
ผู้อ านวยการกองคลัง การเงินที่จะเข้ามาตรงนี้น่าจะเข้ามาประมาณเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคมคือ

จะไปส าเร็จเลยอยู่ที่เดือนกันยายน จะเข้ามาประมาณสิบล้าน ยี่สิบล้านอยู่ตรงนั้น
เลย และการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง  จะต้องมีเงินเข้าเท่านั้นถึงจะมีการจัดซื้อจัด
จ้างไดน้ะคะ ถ้าไม่มีเงินในบัญชีโชว์ให้เห็นเราไม่สามารถท าการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย 

 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าโครงการต่าง ๆ นั้นท าไม่ได้เลย 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  
 
นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล โครงการท าได้ ในกรณีที่ไม่ใช้เงินเยอะ ประมาณหนึ่งแสน สองแสน อย่างนี้ได ้
ผู้อ านวยการกองคลัง แต่ถ้าเป็นแบบหลักล้าน เก้าแสน หรือ ห้าแสนอะไรอย่างนี้ คือ อาจจะยังไม่ได้ ซึ่ง

อยู่กับความจ าเป็นด้วยนะคะตรงนี้ ว่าเราจะใช้เงินท าสิ่งไหนก่อน ประมาณนั้น แต่
หลัก ๆ คือ เดือนละหนึ่งล้านที่เป็นค่าใช้จ่ายประจ าเรา 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ครบั ปัญหาของเราคือสตางค์ยังไม่มา 
ประธานสภาฯ  
 
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน และทีนี้ว่าโครงการที่มีอยู่ในแผนท่านต้องคุยกันเองเหมือนที่ท่านสมหมาย บอกว่า 
ผู้อ านวยการกองช่าง โครงสร้างพื้นฐานท าน้อย ทีนี้โครงสร้างพื้นฐานของเราก็ท าได้อยู่ 6 – 7 ล้าน ทีนี้

ท่านก็คุยกันเองว่าจะอะไร อย่างไร เพราะผมท าแผนอะไรให้แล้ว และก็วงเงิน และ
ก็รายละเอียดโครงการ คุณต้องปรึกษากันเอง ทั้งผู้บริหารและสมาชิก เกี่ยวกับเรื่อง
นี้นะครับ ทีนี้ถ้าสรุปได้แล้วก็มาแจ้งท่ีผม ทีนี้ถ้าท าได้ และเรื่องท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
และครุภัณฑ์อยู่ที่ประมาณหกล้านที่จะท าได้ ทีนี้ทางท่านต้องคุยกันเองเมื่อสรุปได้
แล้วค่อยมาให้ผม แล้วผมจะด าเนินการ ออกแบบ ประมาณราคาอีกทีหนึ่ง มีท่านใด
ซักถามอีกไหมครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ครับ เกี่ยวกับกองช่างมีท่านใดซักถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีการประชุม เวลา 9.00 น. เหมือนเดิมนะ

ครับ ทุกท่านรับทราบนะครับ และจะมีหนังสือเชิญประชุมด้วยนะครับ 
  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

/นายอัมพร..... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดมีค าถามไหมครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมจะขอปิดการประชุมครับ 
 วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้

ความส าคัญในการประชุมครั้งนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับ 
 ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดการประชุม ๑๒ : ๒๕ น. 
 
 

  ลงชื่อ...................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
                     (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 
 
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             (นายอัมพร  ไทยประยูร) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
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............................................................................................................................. .............................................................. 
เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕63  เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2563  แล้วเห็นว่าถูกต้อง
ตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่  1๑  กุมภาพันธ์  2563    
 

 
    ลงชื่อ                      ประธานกรรมการ 
                   (นางสาวพัชรี  เอี่ยมโฉม)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
                         1๑   กุมภาพันธ์  2563    
   
     
    ลงชื่อ                       กรรมการ 
                    (นายประเสริฐ  การีซอ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
                         1๑   กุมภาพันธ์  2563   
 

 
    ลงชื่อ                     กรรมการ 
                              (นางพัชราภรณ์  อยู่เจริญ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
                         1๑   กุมภาพันธ์  2563   
 

............................................................................................................................. .......................................................... 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน     
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕63 เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2563  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  2  ประจ าปี 25๖3  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563   
 
               
                                    ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                  (นายอัมพร  ไทยประยูร) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
                                                 14   กุมภาพันธ์   2563 
............................................................................................................................. ......................................................... 
น าส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕63 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2563 ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและส่งอ าเภอพระนครศรีอยุธยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 

        (นางสาวกัลญาณ ีกาญจนนิมมาน) 
                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
     14   กุมภาพันธ์   2563 
 


